

## บทที่ 6

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยในบทที่ผ่านมาทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกวิจัยได้ ทำการศึกษามาทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปภาพ โดยรวมของผลการวิจัยข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยนำเสนอในรูปของความเรียง พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

#### สรุปผลการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล ต่อการปฏิบัติงานในการปราบปรามการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามกของ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานปราบปราม การควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งของลามกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเพื่อเสนอแนะ แนวทางในการควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกที่มีประสิทธิภาพ โดยทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลและประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิควิจัยทั้งในเชิงปริมาณ ได้แก่ การเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) จำนวน 264 ชุดกับกลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษา และเทคนิควิจัยภาคสนาม (Social Survey) เพื่อรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ โดยเลือก ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข่าวสำคัญ (Key Informants) จำนวน 10 คน สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณเมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วจะนำมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ ทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ การหาค่ามัธยฐานเลขคณิต (Mean) และทำการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระระหว่างตัวแปรโดยใช้ การทดสอบค่า Chi-Square ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และหาค่า GAMMA เพื่อดูทิศทาง ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคม ศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences – SPSS for Windows) และ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ จึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การทดสอบค่า Chi-Square ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เพื่อให้เห็น ถึงความเป็นอิสระระหว่างตัวแปรทั้งสองและหาค่า GAMMA เพื่อดูทิศทางของความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรทั้งสองแล้วพบว่า

**สมมติฐานข้อที่ 1 : เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมาย**

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า จากการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจบการศึกษาทางด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและตัวแปรความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาจากค่า GAMMA พบว่าตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมาย

จึงสามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานข้อที่ 1 ได้รับการยอมรับ

**สมมติฐานข้อที่ 2 : เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มียศสูงมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มียศต่ำ**

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า จากการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรยศของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและตัวแปรความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากค่า GAMMA พบว่าตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มียศสูงมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มียศต่ำ

จึงสามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานข้อที่ 2 ได้รับการยอมรับ

**สมมติฐานข้อที่ 3 : เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีรายได้รวมทั้งครอบครัวมากมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีรายได้รวมทั้งครอบครัวน้อย**

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า จากการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรรายได้รวมทั้งครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและตัวแปรความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากค่า GAMMA พบว่าตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ

กองปราบปรามที่มีรายได้รวมทั้งครอบครัวมากมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีรายได้รวมทั้งครอบครัวน้อย

จึงสามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานข้อที่ 3 ได้รับการยอมรับ

**สมมติฐานข้อที่ 4 : เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีประสบการณ์น้อย**

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า จากการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและตัวแปรความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และแปรผันตามกันไปทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากค่า GAMMA พบว่าตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย

จึงสามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานข้อที่ 4 ได้รับการยอมรับ

**สมมติฐานข้อที่ 5 : เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีทัศนคติในเชิงลบต่อสื่อลามกในการปราบปรามมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าตำรวจกองปราบปรามที่มีทัศนคติในเชิงบวกต่อสื่อลามก**

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า จากการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัศนคติต่อสื่อลามกของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและตัวแปรความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม จากค่า Chi Square พบว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากตัวแปรทั้งสองเป็นอิสระระหว่างกัน กล่าวคือ ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและปราบปรามการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสื่อลามกของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามแต่อย่างใด

จึงสามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานข้อที่ 5 ปฏิเสธสมมติฐาน

**สมมติฐานข้อที่ 6 :** เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่ได้รับสวัสดิการมาก มีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกมากกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่ได้รับสวัสดิการน้อย

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า จากการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สวัสดิการที่ได้รับของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและตัวแปรความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และแปรผันตามกันไปทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากค่า GAMMA พบว่า ตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่ได้รับสวัสดิการมากมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่ได้รับสวัสดิการน้อย

จึงสามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานข้อที่ 6 ได้รับการยอมรับ

**สมมติฐานข้อที่ 7 :** เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีทัศนคติว่าการกำหนดอัตราโทษตามผู้กระทำความผิดควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกตามกฎหมายมีความเหมาะสมมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีทัศนคติว่าการกำหนดอัตราโทษตามผู้กระทำความผิดควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกตามกฎหมายไม่มีความเหมาะสม

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า จากการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีต่อการกำหนดอัตราโทษตามผู้กระทำการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกและตัวแปรความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และแปรผันตามกันไปทิศทางเดียวกัน และเมื่อพิจารณาจากค่า GAMMA พบว่าตัวแปรทั้งสองแปรผันตามกันไปทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีทัศนคติว่าการกำหนดอัตราโทษตามผู้กระทำความผิดควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกตามกฎหมายมีความเหมาะสมมีความพร้อมในการปราบปรามควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มีทัศนคติว่าการกำหนดอัตราโทษตามผู้กระทำความผิดควบคุมการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งตามกตามกฎหมายไม่มีความเหมาะสม

จึงสามารถสรุปได้ว่า สมมติฐานข้อที่ 7 ได้รับการยอมรับ

## ปัญหาที่พบในการวิจัย

1. เมื่อได้ทำการแจกแบบสอบถามไปแล้ว ปัญหาที่พบคือมักจะได้รับแบบสอบถามมาไม่ครบตามจำนวนที่แจกไปในครั้งแรก ทำให้เวลาแจกแบบสอบถามต้องเตรียมแบบสอบถามไปให้เกินจำนวนที่กำหนดไว้

2. เมื่อเก็บแบบสอบถามมาเรียบร้อยแล้ว พบว่าแบบสอบถามบางชุดไม่สมบูรณ์ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามไม่กรอกแบบตามในบางข้อ ทำให้แบบสอบถามใช้ไม่ได้ทั้งหมด ทำให้ต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

3. เนื่องด้วยภาระกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้ทำงานในลักษณะต่าง ๆ กันยากต่อการติดต่อทำให้ใช้ระยะเวลานานในการรับแบบสอบถามคืน

4. จากการที่สัมภาษณ์เจาะลึกถึงข้อมูล เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีงานรับผิดชอบมากเนื่องจากเป็นหัวหน้าชุด ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระดมในการปราบปรามหรือทำคดีที่มีความสำคัญที่ต้องใช้กำลังจากหลายหน่วยงานทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่สามารถมีเวลาที่เพียงพอต่อการให้สัมภาษณ์เจาะลึกแก่ผู้วิจัย

5. เนื่องจากผู้วิจัยเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นจึงเกิดความเกรงใจต่อผู้วิจัยและไม่กล้าที่จะตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ซึ่งทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเท่าที่ควร

## ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีข้อจำกัดทางด้านระยะเวลาและงบประมาณในการดำเนินการ จึงได้จำกัดขอบเขตในการศึกษาแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเท่านั้นหากผู้สนใจจะทำการวิจัยในครั้งต่อไปอาจจะทำการศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ , เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและปราบปรามการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มีความแน่นอนและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้นำผลที่ได้จากการวิจัย มาเป็นแนวทางในการการควบคุมและปราบปรามการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกต่อไป

2. ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการนี้สู่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางและมาตรการในการดำเนินการควบคุมและปราบปรามการผลิตวัตถุหรือสิ่งลามกในสังคมต่อไป

3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากการแพร่หลายของวัตถุหรือสิ่งลามกในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

### ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

จากผลการศึกษาทำให้ทราบว่า การผลิตและการเผยแพร่วัตถุหรือสิ่งลามกจัดได้ว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสังคม ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งลามกที่แพร่หลายอยู่ในสังคม ดังต่อไปนี้

ในปัจจุบันสื่อมวลชนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง สื่อมวลชนสร้างความเจริญให้กับสังคม ในทางกลับกันหากสื่อมวลชนกระทำผิดพลาดก็อาจเป็นสื่อที่ทำลายสังคมได้ สื่อมวลชนจึงถือได้ว่าเป็นสถาบันสาธารณะ หากไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมแล้วอาจสร้างปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อไปถึงในอนาคตได้

ทิศทางของสื่อที่ผิดกฎหมายหรือสื่อลามกอนาจารในปัจจุบันนี้ปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เสรีภาพของสื่อที่มีอยู่ในขณะนี้เห็นได้ว่าถูกจำกัดเฉพาะให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นการสวนทางกับความเจริญของสังคมและบ้านเมือง เพราะยังมีการเข้มงวดมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งทำให้สื่อประเภทนี้มีวิธีการเผยแพร่สารพัดวิธีมากยิ่งขึ้นไปอีก เราไม่สามารถกำจัดสื่อลามกอนาจารให้หมดไปได้ ตราบใดที่ยังมีผู้บริโภคที่ยังอยากจะบริโภคสื่อชนิดนี้อยู่ และปัจจุบันนี้การแพร่กระจายของสื่อลามกก็มีมิใช่น้อย เมื่อยังมีผู้ซื้อ มีตลาด สื่อลามกอนาจารก็จะไม่มีวันหมดไปจากสังคม อีกทั้งการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บังคับบัญชา หากมีการเข้มงวดกวัดขันก็จะกวาดล้างกันเสียครั้งหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีคำสั่งลงมาก็จะไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร การจำกัดและควบคุมสื่อมวลชนในปัจจุบันควรคำนึงถึงเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนเป็นสำคัญ และจะต้องไม่ลืมนำถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในการรับสื่อต่าง ๆ ซึ่งเด็กและเยาวชนนั้นจะมีความสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรคือความถูกต้องค่อนข้างน้อยกว่าผู้ใหญ่ หากกฎหมายไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างครอบคลุม ปัญหาที่ตามมาย่อมจะมีขึ้นอย่างแน่นอน และในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้นคงมิใช่แต่เพียงแก้ไขแต่เพียงตัวบทบัญญัติของกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว เพราะคงไม่เกิดผลดีและคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้ทั้งหมด การแก้ปัญหาต้องเกิดจากความ

ร่วมมือกันหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ควรให้ความสนใจเอาใจใส่ผู้ที่อยู่ในความปกครอง รวมตลอดไปถึงสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในขณะนี้และต่อไปในอนาคต ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายควรจะร่วมมือกัน ควรมองปัญหาให้กว้างขึ้นกว่าเดิมและหาจุดว่าต้นเหตุมัน ๆ เกิดจากอะไร หากมีแต่ให้กฎหมายเป็นตัวแก้ไขแต่เพียงอย่างเดียวก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีมากพอที่จะกวาดล้างสื่อลามกอนาจารทั่วประเทศ และวิธีการปราบปรามโดยใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและมีมาตรการใหม่ ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อรองรับให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อีกทั้งควบคุมสื่อวัตถุลามกมิให้แพร่หลายจนอาจนำไปสู่ปัญหาต่อสังคมได้ ซึ่งในที่นี่จะขอเสนอข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหามือถือลามกอนาจารไว้ดังต่อไปนี้

1. จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ควบคุมสื่อมวลชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนเสรีภาพและความสำคัญของสื่อมวลชนที่กล่าวถึงในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่งในขณะนี้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายอยู่หลายมาตราในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงควรแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเสีย เช่น

1.1 พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2485 และ พ.ศ.2488) มาตรา 21 (2) และ (3) มาตรา 24 (3) มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 (2) และ (3) เป็นต้น

1.2 ระเบียบว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2535 ข้อ 35 (5) เป็นต้น

1.3 ควรแก้ไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ.2473 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2479) และกฎ ระเบียบที่ใช้ควบคุมสื่อทางด้านภาพยนตร์ที่ออกโดยคณะปฏิวัติ ไม่ว่าจะเป็นประกาศคณะปฏิวัติทั้งฉบับที่ 50 พ.ศ.2502 ฉบับที่ 205 พ.ศ.2515 อีกทั้งระเบียบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ซึ่งสื่อภาพยนตร์ในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นสื่อประเภทเดียวที่ถูกเข้มงวดในการผ่านการตรวจสอบ เซ็นเซอร์ จากหน่วยงานของทางราชการ ในการควบคุมสื่อภาพยนตร์และวิทยุทัศน์ในขณะนี้ ประเทศไทยยังใช้ระบบการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมาจากหน่วยงานของรัฐเสียเป็นส่วนใหญ่ การตรวจนั้นผู้ตรวจมิใช่คนที่มีความรู้ทางด้านภาพยนตร์ หรืออยู่ในวงการภาพยนตร์ จึงไม่มีความรู้ซึ่งและเข้าใจภาพยนตร์ได้ดี ควรมีการจัดทำพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่าง โดยจะมีการจัดตั้งสภากรรมการภาพยนตร์เพื่อทำหน้าที่ควบคุมภาพยนตร์ ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นองค์กรเอกชน และให้รัฐกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นมิใช่จะเพียงแต่ดูภาพยนตร์แต่เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องคำนึงถึง

สิทธิบนเนื้อตัวร่างกายของผู้แสดงด้วย ตลอดจนสอดส่องดูแลจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์

กฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมสื่อใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งแผ่นดิสก์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ควรบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เกิดขึ้น กฎหมายที่มีอยู่มุ่งควบคุมแต่สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์และวิดีโอ จึงไม่ทันกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมถึงสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ด้วย สำหรับอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่กำลังแพร่หลายและมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันจนได้รับความนิยมในหมู่มชนทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อธุรกิจหรือความบันเทิง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในขณะนี้จะปลอดจากการควบคุมของรัฐ ผู้ใช้บริการสามารถส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือเนื้อหาโดยใช้ขอบเขตจำกัด ทำให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการทางเพศหรือภาพลามกเติบโตอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ยกกฎหมายควบคุมสื่อวัตถุลามก และภาพหรือข้อความที่รุนแรงบนอินเทอร์เน็ต หรือ Communications Decency Act 1996 (CDA) เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อกำกับเนื้อหาของสิ่งที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ และเป็นกฎหมายที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ภาพลามกอนาจารหรือภาพที่รุนแรงระบอบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยกำหนดให้บุคคลที่ส่งภาพหรือข้อความที่ลามกหรือไม่เหมาะสมขัดต่อความถูกต้อง ขอบธรรมแก่ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีความผิดต้องรับโทษหรือจำคุกไม่เกิน 2 ปีตามมาตรา 223 ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิความเป็นส่วนตัว ในที่สุดศาลได้ตัดสินว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญและมีคำสั่งให้ระงับใช้ ผลของคำพิพากษาทำให้เห็นได้ว่ารัฐไม่สามารถกำกับดูแลเนื้อหาสาระในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย สำหรับประเทศไทยกรอบของกฎหมายที่เหมาะสมควรจะเป็นกฎหมายอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กว้างขวางมากที่สุด น่าจะดีกว่าการควบคุมเหมือนเช่นที่หลาย ๆ ประเทศทดลองมาแล้วล้มเหลว แต่อาจจะต้องมีเงื่อนไขป้องกันการไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้เพื่ออาชญากรรมบ่อนทำลายความมั่นคง หรือการละเมิดสิทธิเด็ก และจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพราะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายระดับโลกที่ไม่อาจจะกำกับดูแลโดยใช้มาตรฐานระดับประเทศได้

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรมีการอบรมเสริมความรู้ใหม่ ๆ ให้เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความสำคัญของสื่อมวลชนตลอดจนเพื่อให้รู้เท่าทันกับสื่อที่เกิดขึ้นและความคิด



ของสังคมแทนที่จะเน้นการใช้อำนาจแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อเหตุผลในการควบคุม ควรเข้าใจในสื่อแต่ละประเภทด้วย โดยจัดให้มีการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร อีกทั้งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานก็จะต้องมีความทันสมัย เพื่อผลในการตรวจสอบจะได้กระทำด้วยความรวดเร็ว

2. ควรมีการจัดทำกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อส่งเสริมสื่อมวลชนให้เหมาะสมและยืดหยุ่นให้เข้ากับความคิดของยุคสมัย เพื่อมุ่งพัฒนาสื่อให้รับใช้สังคมตามที่เป็นจริงให้ผู้บริโภคข่าวสารรู้จักคิดเป็น กฎหมายประเภทนี้จะต้องไม่ทำหน้าที่ "คิดแทน" ผู้บริโภคสื่อ หลักกฎหมายควรเน้นที่การป้องกันมากกว่าการควบคุมโดยการแบ่งประเภทของสื่อออกได้ดังนี้

2.1 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ควรให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และให้มีการแสดงออกอย่างหลากหลายโดยเท่าเทียมกัน และกระจายอำนาจสื่อไปยังภูมิภาครวมถึงท้องถิ่นต่าง ๆ ยกเลิกระบบอุปถัมภ์แก่กลุ่มธุรกิจบางกลุ่ม ซึ่งทำให้ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไม่พัฒนาเท่าที่ควร มีการขายเนื้อที่โฆษณาโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชน ต้องมีมาตรการที่แน่ชัดในการควบคุมคุณภาพของรายการ ไม่ปล่อยให้คุณภาพของรายการเป็นไปตามกลไกของตลาดมากเกินไป ซึ่งรายการประเภทใดเป็นที่นิยมก็จะมีรายการแนวเดียวกันนี้ ออกมาจนล้นตลาด เช่น รายการเกมโชว์ รายการละคร เป็นการปิดทางเลือกของผู้ชมไม่ให้ชมรายการที่มีประเภทแตกต่างกันออกไป

กำหนดนโยบายในด้านรูปแบบและเนื้อหาสาระของรายการสำหรับผู้ฟังและผู้ชมกลุ่มต่าง ๆ โดยให้มีการกระจายข่าวสารความรู้ ความบันเทิงอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัย เพศ ความสนใจพิเศษ และวัฒนธรรมของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมมีการควบคุมเวลาในการแพร่ภาพออกอากาศ เช่น เวลาตั้งแต่ 15.00-20.00 น. ควรเสนอรายการที่มีประโยชน์ มีสาระ หรืออาจกำหนดให้เวลา 17.00-18.00 เป็นรายการเพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ เป็นต้น และควรมีสัญลักษณ์เพื่อให้ทราบว่ารายการใดสมควรให้คนในระดับใดรับชม เป็นต้น

2.2 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ควรปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่หรือยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบเงินเชอร์ซึ่งกระทำโดยหน่วยงานของรัฐ เป็นการลดบุคลากรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ดีกว่า และปล่อยให้องค์กรเอกชนเป็นผู้ควบคุมดูแล และเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดการฉาย การทำ และการผลิตภาพยนตร์ต่อผู้ชม โดยให้รัฐเป็นผู้กำกับดูแลแทนที่จะเป็นผู้ควบคุม

ควรมีการกำหนดอายุของผู้รับสื่อ โดยจัดลำดับและประเภทของสื่อ อาจเทียบเคียงตัวอย่างของต่างประเทศมาเป็นแนวทาง เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอังกฤษจะมีการจัดแบ่งระดับของภาพยนตร์ (Rating) เพื่อให้เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย ไม่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการรับรู้ของบุคคล ซึ่งจะมีหน่วยงานที่มาจากองค์กรของเอกชนเป็นที่ยอมรับ

และเจ็ดอีกหลาย ๆ ฝ่าย ทำหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยภาพยนตร์ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ในระดับ R หรือ X ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดทำ สามารถผลิตออกมาได้ และคนดูก็รับชมได้ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ในการแบ่งประเภทของภาพยนตร์นี้ หากผู้ผลิตภาพยนตร์รายใดไม่ต้องการให้ภาพยนตร์ของตนเป็นภาพยนตร์ที่ต้องห้ามก็ควรจะผลิตภาพยนตร์ออกมาให้คนดูทั่ว ๆ ไปได้รับชมได้ ไม่มีภาพเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศหรือการกระทำที่รุนแรง เพราะหากภาพยนตร์ประเภทใดถูกจัดเป็นภาพยนตร์ที่ต้องห้ามแล้ว กลุ่มผู้ดูจะไม่นิยมดูเพราะจะมีการจำกัดให้ดูได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น อาจก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ลงไปได้ สำหรับประเทศไทย อาจแบ่งระดับของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

- 1.ระดับทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย
- 2.ระดับทั่วไปแต่ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำในการรับชมของเด็ก
- 3.ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปียกเว้นมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองรับชมด้วย
- 4.ห้ามเด็ดขาดสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งควรจะจำกัดทั้งในรูปแบบของ

ภาพยนตร์ที่ฉายตามโรงภาพยนตร์และสื่อวีดิทัศน์

2.3 สิ่งพิมพ์ ในขณะนี้หนังสือพิมพ์ถือว่าเป็นสื่อที่มีเสรีภาพมากพอสมควร มีการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นองค์กรอิสระทำหน้าที่ควบคุมกันเองเพื่อส่งเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชน และส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารของประชาชน อีกทั้งควบคุมจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนแขนงนี้

สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภท จะต้องมีการจัดระดับของสื่อชนิดนี้ด้วยเช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่สำหรับเด็ก สำหรับบุคคลทั่วไป และสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ส่วนทางด้านหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่บุคคลทั่วไปอ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงควรควบคุมภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้หนังสือพิมพ์เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีสาระและมีประโยชน์ หนังสือการ์ตูนก็เช่นเดียวกัน ต้องให้ความสนใจและความดูแลเป็นพิเศษ อย่างมองเพียงว่าเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วจะเหมาะสมกับเด็กทุกคน หนังสือการ์ตูนบางฉบับมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก ควรมีการจัดระดับหนังสือการ์ตูนว่าเด็กอายุเท่าใดจะเหมาะสมกับหนังสือการ์ตูนประเภทใด โดยควบคุมไปถึงผู้ขายที่จะเลือกขายให้แก่เด็กที่มาซื้อการ์ตูนอ่านตามร้านสะดวก

จะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์รวมถึงการกระจายเสียง และแพร่ภาพจากวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ควรกำหนดระดับอายุของผู้รับสื่อให้ชัดเจน กำหนดเวลาแพร่ภาพในวิทยุโทรทัศน์ให้เหมาะสม ในขณะนี้ผู้รับสื่อไม่สามารถเลือกรับชมได้ ซึ่งบางครั้งสื่อบางชนิดไม่เหมาะสมกับเด็กแต่ก็ยังมีให้เห็น หรือผู้ใหญ่จะรับชมได้ในระดับทั่ว ๆ ไป

เท่านั้น การแบ่งแยกประเภทนี้มีไว้จะเน้นเฉพาะสื่อที่เกี่ยวข้องกับกามมารมณ์เท่านั้น แต่เพื่อจุดประสงค์หลัก ๆ ดังนี้

1. ป้องกันสุขภาพจิตของประชาชน
2. ป้องกันการมอมเมายาพิษให้แก่ความนึกคิดของเยาวชน
3. กำจัดการส่งเสริมในด้านความรุนแรง
4. ป้องกันการส่งเสริมยาเสพติด และรักษาความปลอดภัยของสังคม

โดยจุดประสงค์ดังกล่าวนี้จะต้องอยู่บนบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ

2.4 โฆษณา การโฆษณานั้นจะเป็นรายได้หลักของสื่อต่าง ๆ แต่ทั้งนี้สื่อมวลชนนั้นควรพิจารณาก่อนที่จะมีการให้เนื้อที่โฆษณาว่าเหมาะสมกับประชาชนหรือไม่เพียงใด ต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียของสังคมด้วย หากสื่อขาดความรับผิดชอบ และใช้จรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ของตนเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มองถึงผลเสียของส่วนรวม อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้บริโภค ทำให้ประชาชนหลงเชื่อคำโฆษณาได้ ในขณะนี้มีสื่อหลายชนิด โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทกีฬา เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ขายเป็นหลักเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องบำรุงทางเพศ และอุปกรณ์เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ และนิตยสารเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้หญิง ก็จะมีเนื้อที่โฆษณาที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้หญิง ส่วนใหญ่จะมุ่งขายสินค้าที่เกี่ยวกับสรีระร่างกาย และอุปกรณ์เสริมในการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเนื้อที่โฆษณาบางส่วนในสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบันนั้นจะยกให้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะสังเกตเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นจะไม่มี การลงชื่อผู้ผลิตและที่อยู่ แต่จะบอกเฉพาะเบอร์โทรศัพท์และชื่อเล่นเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เพราะไม่มีหลักฐานทางการแพทย์รับรอง เป็นการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงและไม่ได้รับอนุญาต ฉะนั้นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการโฆษณา คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะต้องควบคุมโฆษณาที่ปรากฏบนสื่อทั้งหมดให้รับผิดชอบต่ออย่างเต็มที่และเขาจริงเขาจังกับโฆษณาที่ลงในสื่อ ต้องมีการกวัดขังดูแลอย่างเข้มงวดตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ.2540 มาตรา 57 บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระที่มาจากตัวแทนของผู้บริโภคและตรากฎหมายกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการสอดส่องดูแลและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนในสังคม อย่างน้อย ๆ ไม่ให้หลงมัวเมาไปกับการโฆษณาบนสื่อ และเป็นการควบคุมดูแลทั้งผู้ผลิต จำหน่ายและสื่อมวลชนด้วย

2.5 ผู้จำหน่ายและเผยแพร่ รวมถึงโรงภาพยนตร์ ต้องมีการกำหนดชนิดของสื่อให้ชัดเจนในการจำหน่ายสื่อต้องห้ามชนิดใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ที่อยู่ในรูปของวีซีดี ผู้จำหน่ายต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น จะนำไปวางขายตามท้องตลาดทั่วไปไม่ได้ และห้ามขายกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

สำหรับโรงภาพยนตร์จะไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนเข้าชมในภาพยนตร์ ต้องห้ามบางประเภท ต้องมีการบอกไว้อย่างชัดเจนหน้าโรงภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์ที่ขายเป็น ภาพยนตร์ประเภทอะไร

ต้องมีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง หากมีการฝ่าฝืนต้องจับและปรับให้หนักทั้ง ผู้จำหน่ายและเจ้าของโรงภาพยนตร์

3.การควบคุมสื่อมวลชน เมื่อให้เสรีภาพกับสื่อมวลชนอย่างเต็มที่แล้วก็จำเป็นต้องหาวิธีการให้สื่อมวลชนกระทำหน้าที่ให้อยู่ในกรอบที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวสื่อมวลชนเองต้องมีความสำนึก ต้องเน้นจรรยาบรรณและศีลธรรมให้มาก ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไปแล้วไปทำงานด้านนี้มึจิตสำนึกในการทำ การผลิต เป็นการปลูกฝังค่านิยมด้านความดีงามมาตั้งแต่เริ่มเรียนรู้การทำงานหรือกลไกของสื่อมาตั้งแต่เริ่มต้น จิตสำนึกที่ดี จริยธรรมที่ดีน่าจะติดตัวไปและฝังอยู่ในจิตใจ จะมากหรือน้อยก็ยิ่งดีกว่าที่ไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลย รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้ผลิตสื่อ จะต้องมีการควบคุม โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

3.1 การควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพอิสระ สื่อต่าง ๆ ควรมีการจัดตั้งสภาการของสื่อ นั้น ๆ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลกันเอง เป็นการส่งเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน อีกทั้งคุ้มครองประชาชนที่ถูกละเมิดจากสื่อมวลชน รวมถึงควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ผู้ใดก็ตามจะมาประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย ๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน แล้วจึงออกใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เสมือนใบอนุญาตว่าความของสหภาพนายความ เป็นต้น หากมีการกระทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องถูกดำเนินการ ขั้นแรกอาจว่ากล่าวตักเตือน ขั้นสองพักใช้ใบอนุญาต ขั้นสามเพิกถอนใบอนุญาต โดยอาจมีกำหนดระยะเวลา เมื่อไม่มีใบอนุญาตแล้วห้ามประกอบประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ถ้ายังมีการรับบุคคลผู้ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน จะต้องดำเนินการกับหน่วยงานที่รับเข้าไปทำด้วย

3.2 ควบคุมโดยสังคม อาจแบ่งออกเป็น การควบคุมโดยสื่อธุรกิจและการควบคุมโดยประชาชน

3.2.1.การควบคุมโดยสื่อธุรกิจ ในปัจจุบันการลงโฆษณานั้นเจ้าของสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อใด ๆ จะให้โฆษณาโดยไม่คำนึงถึงผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าของสื่อไม่ควรให้ลงโฆษณาในสื่อ นั้น ๆ ไม่สนับสนุนการกระทำผิด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าของสื่อไม่ควรให้ลงโฆษณาในสื่อ นั้น ๆ ไม่สนับสนุนการทำความผิด หรือในทางกลับกันหากสื่อมวลชนนั้นไม่ดี ผู้ประกอบการไม่ควรให้ความสนับสนุน และลงโฆษณาสินค้าของตนในสื่อมวลชนนั้น ๆ รัฐจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของธุรกิจ หากสื่อมวลชนนั้นเผยแพร่ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม จะไม่ให้มีการสนับสนุนจากเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ

3.2.2.การควบคุมโดยประชาชน รัฐและกลุ่มผู้บริโภคข่าวสารต้องให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการสนับสนุนของรัฐหรือประชาชน ให้ผู้บริโภคได้ทราบว่ามีสิทธิอะไรโดยผ่านหน่วยงาน หรือสื่อต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้รณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ เช่น สิทธิที่จะปฏิเสธสื่อที่เผยแพร่ออกมาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนหรือรวมตัวกันปฏิเสธสื่ออื่น ๆ ได้ ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็โดยการไม่รับซื้อหนังสือพิมพ์นั้น ๆ อ่าน หรือถ้าเป็นกรณีรายการโทรทัศน์ก็จะปฏิเสธไม่ดูรายการนี้อีกแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องเกิดจากพลังของประชาชนร่วมกัน

3.3.3.โดยการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน หากสื่อมวลชนใดนำเสนอหรือเผยแพร่โดยผิดจรรยาบรรณแล้วสื่อมวลชนอื่น ๆ สามารถตีแผ่ได้ทันที แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม มิใช่เพื่อคู่แข่งทางการค้าหรือการไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัว

4.การคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีร่างกายกำลังเปลี่ยนแปลงมีความอยากรู้อยากเห็น ต้องให้ความดูแลและสนใจเป็นพิเศษ โดยแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามอายุ ควรได้รับคำแนะนำช่วยเหลือให้ความรู้เรื่องราวทางเพศอย่างถูกต้อง และตรงกับความต้องการ ความสงสัย เพื่อลดความอยากรู้อยากเห็นให้มีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติเพื่อป้องกันการค้นหาหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยวิธีการผิด ๆ เพราะสื่อลามกอนาจารในขณะนี้หาซื้อง่ายและมีขายโดยทั่วไป ต้องมีการรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่เสพสื่อเพื่อกระทำผิด และควรปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ส่งสอนทางด้านศีลธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยกำหนดไว้ในบทเรียนตามวัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงให้รู้จักรักษาวลสงวนตัวไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาและวัยอันสมควร เพราะปัญหาที่ตามมาจะมีมากมาย ประเทศไทยมิใช่ประเทศตะวันตกวัฒนธรรมและประเพณีของไทยต้องดำรงรักษาไว้เป็นสิ่งที่ดีงามอยู่กับคนไทยตลอดไป

เด็กและเยาวชนควรได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ ให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นลำดับขั้น เพื่อการเติบโตอย่างเข้าใจและมีทิศทาง หากพัฒนาการในขั้นตอนใดถูกละเลยหรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ย่อมมีผลต่อพฤติกรรม บุคลิกภาพ ตลอดจนไปถึงกระทั่งความคิด จนบางครั้งอาจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ควรสนับสนุนทางด้านการศึกษาและกิจกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อให้ความสนใจในเรื่องเพศได้ลดลง

สำหรับผู้ใหญ่ควรมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา มุ่งให้คนทั่วไปยอมรับเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้คุ้นเคยกับเรื่องเพศและพฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม โดยให้องค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงศีลธรรมและวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมของสังคมแต่ละสังคม